

2030 21

9, 10

ปัจจัยสาเหตุและแนวทางการป้องกันการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขัง
เรือนจำกลางนครปฐม

CAUSAL FACTORS AND PREVENTION GUIDELINES ON DISCIPLINARY RULE BREAKING OF
PRISONERS IN NAKHONPATHOM CENTRAL PRISON

พิชัย เลิศเสนา^{1*} และ เสกสัน เกรือคำ²

¹ สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมายคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

² อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

* e-mail: pichai_tum@hotmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยสาเหตุและแนวทางการป้องกันการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครปฐม รวมทั้งค้นหาแนวทางการป้องกันการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขัง จำนวนเท่าไร เจ้าหน้าที่และผู้บริหารเรือนจำ จำนวนกี่คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ Chi-square การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วย Bivariate Correlation

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีสถานภาพโสด เป็นนักโทษชั้นเลว ถูกจำคุกเพียง 1 ครั้ง มีกำหนดโทษต่ำกว่า 5 ปี และมีกำหนดโทษที่เหลือน้อยกว่า 2 ปี ส่วนใหญ่มีญาติมาเยี่ยมเดือนละ 1-2 ครั้ง/เดือน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการเรียนรู้อะไรและการคบหาสมาคม และปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจส่งผลต่อการกระทำผิดวินัยในระดับน้อย ส่วนปัจจัยด้านสภาวะจิตใจและการควบคุมตนเองเห็นว่ามีผลสัมพันธ์ต่อการกระทำผิดในในระดับปานกลาง ผลการศึกษาด้านการกระทำผิดวินัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมกระทำผิด ส่วนใหญ่กระทำผิดด้วยการทะเลาะวิวาท/ทำร้ายร่างกาย มีความถี่ในการกระทำผิด 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีระดับในการกระทำผิดในระดับน้อยที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพและระดับชั้นนักโทษที่แตกต่างกันจะมีฐานะ ลักษณะและระดับการกระทำผิดแตกต่างกัน ปัจจัยด้านการเรียนรู้อะไรและการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจและปัจจัยด้านสภาวะจิตใจและการควบคุมตนเอง มีความสัมพันธ์กับฐานะ ลักษณะ ความถี่และระดับการกระทำผิด พร้อมข้อเสนอแนะของงานวิจัยที่สำคัญๆ

คำสำคัญ : ปัจจัยสาเหตุ, การกระทำผิดวินัย, เรือนจำกลางนครปฐม, ผู้ต้องขัง

0.2 x 2 .